



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมี **ดร.ตวง อันตะไชย** ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คือ พิจารณา ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของระบบการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของระบบการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทยจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งกลุ่มรอยต่อทางการศึกษา กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน และกลุ่มที่ประสบปัญหาทางด้านสังคมและการดำรงชีวิต โดยหน่วยงานที่ได้เตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงปฏิบัติรองรับกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อการเร่งติดตามเด็กเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แนวทางการดำเนินการกระจายอำนาจทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จะมีการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาทุกแห่งและคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงบประมาณ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ที่ประชุม คณะอนุกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการปลดล็อกให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาสาระ เวลาเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลให้เกิดความยืดหยุ่น และสอบถามพื้นที่เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของเด็กนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือภูมิสังคม ถึงรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดควรมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุผล นอกจากนี้ ยังเสนอให้โรงเรียนในพื้นที่เร่งหาผู้สนับสนุนช่วยเหลือ อาทิ อาสาสมัครในชุมชนเพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในครอบครัวที่ยังไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องเสียโอกาสทางการศึกษา ซึ่งแนวทางกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคต หากยังปรากฏสถานการณ์ COVID-19 ขึ้นซ้ำอีก



◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

รศ.ศักดิ์ไทย สุรกีจวรร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้ ๑) พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการยกร่างและจัดทำข้อมูลในส่วนของบริษัทที่ ๓ การบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องบูรณาการในเรื่อง Digital Literacy และ Information Technology ในสาระวิชาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญคือต้องมีรายวิชาเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และรายวิชาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพื่อเสริมฐานและองค์ความรู้ให้มีความเข้มข้น มีความเป็นสากลและทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น ตลอดจนหลักสูตรบูรณาการดังกล่าวต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถที่จะ Up-Skills หรือ Re-Skills องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป



๒) พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์



สำหรับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางในการจัดทำรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างรายงานการพิจารณาการศึกษาบทที่ ๑ บทนำ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างรายงานฯ บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความต่อเนื่อง โดยนำหลักการในเรื่องระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ที่มีการดำเนินการในระดับอุดมศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลการเทียบเคียง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เป็นต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาในโอกาสต่อไป

